



ฉบับที่ ๕๑                      ปีการศึกษา ๒๕๕๔                      วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

\*\*\*\*\*

**ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มรพส. วันนี้(๑๘ ส.ค.) วันสุดท้าย**



เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมี นายวัฒน์ กันนะพันธ์ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "วิทยาศาสตร์เสริมสร้างคามยุติธรรมได้อย่างไร" ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้รับทั้งความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว ยังได้สอดแทรกสาระเกี่ยวกับความเป็นจริงในการดำรงชีวิต โดยยึดตามหลักธรรมชาติ(ธรรมะ) อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ได้ ณ อาคารวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว วันนี้ (๑๘ ส.ค.) วันสุดท้าย .."จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"..



# รองเลขาธิการ วช. ชี้กระบวนการวิจัย ต้องบูรณาการทั้งระบบ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เน้นย้ำ ม.ราชภัฏ ต้องคำนึงถึงชุมชนเป็นหลัก



เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายกฤษณ์ธวัช นพนาดีพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและการ เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖” และเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบ NRPM” และ รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ประธานหลักสูตร ปริญญาเอกสาขาวิจัยและ ประเมินผลการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร บรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

รองเลขาธิการ วช.กล่าวว่า การวิจัยจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งจะเติมเต็ม องค์ความรู้ที่เป็นช่องว่างสู่ความสำเร็จของแผนในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น นักวิชาการจะต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ ด้าน หากอาจารย์ไม่มีการพัฒนาในด้านการทำวิจัย ก็จะไม่สามารถพัฒนาหรือพัฒนาข้อมูลตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อคิดสำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ในการกำหนด โจทย์วิจัยหรือประเด็นการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณานั้น ควรคำนึงถึง ๔ มิติ ใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) / นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๒.) นโยบายรัฐบาล ๓.) ยุทธศาสตร์การวิจัยและภารกิจหลักของหน่วยงาน และ ๔.) นโยบายกลุ่มจังหวัด

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องตระหนักและไม่ลืมว่า คำว่า “ราชภัฏ” นั้นมาจากไหน มาได้อย่างไร เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จะทำอะไรต้องคำนึงถึง เป้าหมายหลัก คือ ชุมชน หมายถึงทำอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์ โดยยึดชุมชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งหากทำได้ จะทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ วช. ยังได้อธิบายถึง การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบ NRPM ว่าหมายถึง กระบวนการทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การติดตามผล การรายงานความก้าวหน้า นำไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร ซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมวงจรวิจัยครบทุก กระบวนการ ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทำวิจัยให้มี คุณภาพต่อไป